

ปลดทุนมาเลย์รุกซื้อป่าพรุ พระเทพฯ ทรงแนะแก้ระบบน้ำ ป้องกันไฟ - Click for clip>>

Krungthep Turakij Issued date 24 August 2012

'ดำรงค์"จี" ณีลลวุฒิ"ออก ก.ม.ให้ขออนุญาตปลุกป่าลัม
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงแนะแก้ระบบน้ำป้องกันไฟไหม้ป่า
พรุควนเค็ง "ดำรงค์" ซึ่ 90% สวนป่าลัมรุกพื้นที่ ลันสง น.ส.3 กว่า
29 ฉบับพื้นที่ 1,269 ไร่ ให้กรมที่ดินเพิกถอน ขณะที่พบทุน
มาเลเซีย นักการเมืองระดับชาติกว้านซื้อที่ดินชาว อ.ชะอวด จ.นคร
ศรีฯ เพื่อปลุกป่าลัมในที่ป่าจ้ "ณีลลวุฒิ" ออกกฎหมายให้ผู้ปลุกขึ้น
ทะเบียนและขออนุญาต

แม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเค็งจะ
สามารถควบคุมได้แล้ว แต่กรมอุทยานแห่งชาติจำเป็นต้องหา
มาตรการป้องกันในระยะยาว วานนี้ (23 ส.ค.) ที่ศูนย์อำนวยการและ
ประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้
ปัญหาการรุกพื้นที่ป่าพรุในระยะยาว

นายโกวิทช์ เฟ่งวานิชย์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะ
กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(กปร.) เป็นประธานการประชุม กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเค็ง
โดยมีรับสั่งหลายครั้งในช่วงเดือนส.ค. นี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่
ผ่านมา ทรงสอบถามถึงความคืบหน้าในการดับไฟป่าที่ไหม้รอบๆ
พื้นที่ป่าพรุควนเค็ง และมีรับสั่งถามว่ามีอะไรติดขัดบ้าง พร้อมกันนี้
ได้ทรงเสนอแนะให้มีการวางระบบน้ำรอบป่าพรุควนเค็งเพื่อแก้
ปัญหา

อย่างไรก็ตาม นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่าน
มา ทางกรมป่าไม้ ร่วมกับกรมชลประทาน และสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 5 ลงพื้นที่โครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ 1,997 ไร่ พบ
แปลงปลุกป่าของมูลนิธิชัยพัฒนาถูกไฟไหม้เสียหายกว่า 1,300 ไร่
และเหลือพื้นที่เพียง 600 ไร่เท่านั้น โดยในจำนวนนี้มีต้นเสม็ดขาวที่

ลุ่มนับ 100 ไร่ ดังนั้นจึงเตรียมนําร่องวางระบบนํ้าเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่โครงการโดยทำคันดินล้อมรอบพื้นที่ ขุดคู คลองส่งนํ้าเข้าพื้นที่ โดยนํ้าตัวอย่างจากโครงการพรุโตะแดง จ.นราธิวาส มาดำเนินการในพื้นที่นี้

จี้ ส.ป.ก.ทบทวนแนวเขต

นายวิโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีมติกรม.เมื่อ 22 มิ.ย. 2553 แก้ปัญหาไฟไหม้พรุควนเคิ่ง โดยเฉพาะการยุติปัญหาการเผา การดำเนินคดีกับผู้บุกรุก ซึ่งมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบสิทธิแล้ว รวมทั้งการมอบหมายให้กรมอุทยานฯกับกรมชลประทานฟื้นฟูโครงการระบบชลประทานเพื่อรักษาระดับนํ้าในป่าพรุ อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวยังต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

" ปัญหาการแอบสิทธิครอบครองในป่าพรุควนเคิ่งที่อ้างทั้ง ส.ค.1, น.ส.3ก. และ ส.ป.ก. ซึ่งพบว่ามีเพียงกรมอุทยาน ที่จริงจัง ในการเดินหน้าตรวจสอบจนได้เสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนที่ดินกว่า 1,200 ไร่ และตั้งคณะทำงานตรวจสอบเพิ่มเติม ขณะที่พื้นที่ของ ส.ป.ก.และพื้นที่อื่นกลับยังไม่ตรวจสอบ ดังนั้นจึงขอให้ ส.ป.ก. เร่งตรวจสอบการบุกรุกป่าพรุควนเคิ่ง และทบทวนการครอบครองพื้นที่อย่างเร่งด่วน" ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุ

เสนอแก้กฎหมายปลุกยาง-ปาล์ม

นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัญหาไฟไหม้ป่าส่วนหนึ่งมาจากการขยายพื้นที่ปลุกปาล์มน้ำมัน และสวนยางพาราในเขตป่าภาคใต้ โดยเฉพาะจากการบินสำรวจป่าภาคใต้ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไป พบว่า 90% ของเขตป่าสงวนแห่งชาติกลายเป็นแหล่งบุกรุกทำสวนยาง และปาล์มไปเกือบหมด เรียกว่าอาจเหลือแค่แผนที่เท่านั้น ซึ่งผมได้นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปแล้วว่าให้แก้กฎหมายใหม่ โดยให้ผู้ปลูกต้องมีการขึ้นทะเบียนหรือหนังสือขออนุญาตการปลุกยางพารา และปาล์มน้ำมัน ไม่ว่าจะปลูกในที่ดินมีโฉนด ส.ค.1 และพื้นที่ ส.ป.ก.เพื่อให้ควบคุมพื้นที่การปลูกได้

อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ขอฝากไปยังหน่วยงานปกครองระดับท้องที่ว่า พื้นที่ถูกไฟไหม้โดยเฉพาะในเขตห้ามล่า

สัตว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้แจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามเข้าไปทำกินอย่างเด็ดขาด โดยจะเข้าไปปักป้ายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการบุกรุกซ้ำ เพราะกรมอุทยานฯ จะจับจริง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่าอยู่ในพื้นที่ต่อไปอีก 1 เดือน โดยกรมจะเสนองบประมาณกลางไปยังรัฐบาลสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย

นายดำรงค์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี่ยังเสนอไปยังกรมที่ดินว่าต่อไปหากจะมีการออกเอกสารในพื้นที่คาบเกี่ยว เช่น กรมป่าไม้ อุทยาน ต้องให้กรมที่ดินเสนอมายังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบก่อนการอนุญาตออกโฉนดรับรอง ทูมมาเลเซีย กว๊านซื้อที่ดินชาวบ้าน

ด้าน นายชาย สุวรรณชาติ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย กล่าวถึงการตรวจสอบเอกสารสิทธิบุกรุกในพื้นที่ว่า ชุดทำงานตรวจสอบเอกสารสิทธิว่าจะมีการนัดประชุมเพื่อแบ่งการทำงานเจ้าหน้าที่ 39 ชุด จำนวน 120 คน เพื่อตรวจสอบการอ้างครอบครองที่ดิน 472 แปลง กว่าหมื่นไร่ที่เขตทะเลน้อย ในวันที่ 25 ส.ค. นี้ โดยชุดหนึ่งจะรับผิดชอบจำนวน 8-10 ราย มีระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 วันเบื้องต้นพบมีนายทุนและนักการเมืองระดับชาติ ส.ส.บัญชีรายชื่อแอบอ้างนำที่ดินไปทำสวนปาล์ม

นอกจากนี้ยังพบว่า มีชาวต่างชาติจากมาเลเซีย เข้ามาถือครองที่ดินในลักษณะการกว๊านซื้อที่ดินชาวบ้านแปลงใหญ่ตั้งแต่ 500 -1,000 ไร่ในหมู่บ้านโคกเลา ตำบลเคิ่ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ส่วนแปลงเล็กซื้อรายละ 50-100 ไร่

"ตอนนี้ผลตรวจสอบเบื้องต้นได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส.3ก. จำนวน 29 ฉบับ พื้นที่ 1,269 ไร่ และ ส.ค.1ปลอม จำนวน 33 ฉบับ ประมาณ 300 ไร่ พร้อมทั้งมีคดี ส.ค.1 จำนวน 10 ฉบับ พื้นที่ 400 ไร่ และอยู่ระหว่างให้กรมที่ดินเพิกถอน น.ส.3ก. อีก 20 ฉบับ จำนวน 500 ไร่" นายสมชาย กล่าว

ส่วนการควบคุมไฟไหม้ป่าขณะนี้ได้ประสานขอแอร์โบ๊ต จาก ทหารกองบัญชาการช่วยรบที่ 4 จำนวน 1 ลำ มาประจำการที่เขตห้ามล่าทะเลน้อยแล้ว โดยเรือพร้อมอุปกรณ์ดับไฟและทหาร จะเข้ามาดูแลไฟรอบพื้นที่แรมซาไซด์ทะเลน้อย ที่พบมีไฟไหม้ได้ดินหลายจุดแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลง แต่เจ้าหน้าที่ที่มาประจำการ ยังคงอยู่บริเวณจุดต่างๆ ทั้ง 3 แห่ง คือ พรุควนเคิ่ง เขตทะเลน้อย และ

ป่าสงวนตลอด 24 ชั่วโมง เพราะยังมีจุดไฟใต้ดินที่คุกรุ่นอยู่

วิกฤติหน้าหน้าแห่งอ่าง

นายประสิทธิ์ ชลีนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15 กล่าวว่า ได้มีการเร่งสำรวจรอบพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา 1,997 ไร่ ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ร่วมกับกรมป่าไม้ หาแนวเขตที่ชัดเจน จัดทำชลประทาน จัดการพื้นที่กรณีเกิดไฟไหม้ โดยคาดว่าจะสำรวจแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า ขณะเดียวกันยังเสนอของบประมาณกลาง 20 ล้านบาท ศึกษากระบวนการจัดการป่าพรุพร้อมจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อใช้เป็นแบบในการศึกษาและบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุทั้งระบบผู้อำนวยการสำนักชลประทาน กล่าวอีกว่า สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะนี้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ ปริมาณน้ำตั้งแต่อำเภอนาดี อำเภอกีรีวงศ์ สู่บริเวณอำเภอลานสกา มีปริมาณรวม เหลือแค่ 32 ล้านลบ.ม. สามารถระบายน้ำลงพื้นที่อำเภอปากพนัง และอำเภอชะอวดได้เพียงวันละ 1 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งจะปล่อยให้ใช้ได้เพียง 20 วันเท่านั้น

เตรียมแผนฟื้นฟูป่าพรุ 1.2 หมื่นไร่

ด้าน นายณัฐพล รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กล่าวว่า ขณะนี้เตรียมเสนอแผนงานเร่งด่วน เพื่อเข้าไปปลูกป่าทดแทนบริเวณที่เกิดไฟไหม้ป่าเสียหายจำนวนกว่า 12,000 ไร่ ในปี 2556 เพื่อป้องกันการเข้ามาบุกรุกพื้นที่ที่ถูกเผาแล้ว พร้อมกับเตรียมทำแนวกันไฟระยะทาง 13 กิโลเมตร โดยเฉพาะจุดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ที่พบมีการบุกรุกกันมาก ขณะเดียวกันทางกรมอุทยาน ได้ทำการสำรวจรังวัด และแผนที่แนบท้ายเพื่อเตรียมประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล่อ จำนวน 62,616 ไร่ เพิ่มเติมให้เป็นส่วนหนึ่งของพรุควนเคร็งอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนการประชุมร่วมกัน นายณัฐวุฒิ พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ปล่อยคาราวานรถบรรทุกนำดับไฟป่าจำนวน 20 คันดับไฟป่า และภัยแล้ง ทั้งนี้ช่วงบายนายดำรงค์จะเดินทางไปตรวจสอบแปลงทดลองปลูกไม้เสม็ดของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยพร้อมได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจสภาพพื้นที่ด้วย

เตรียมแผนฟื้นฟูป่าพรุ 1.2 หมื่นไร่

“

สรุปข่าว:

นายดำรงศ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่าปัญหาไฟไหม้ป่าส่วนหนึ่งมาจากการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน และสวนยางพาราในเขตป่าภาคใต้ ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไป พบว่า 90% ของเขตป่าสงวนแห่งชาติกลายเป็นแหล่งบุกรุกทำสวนยาง และปาล์ม ซึ่งได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรฯ ให้แก้กฎหมายใหม่ โดยให้ผู้ปลูกขึ้นทะเบียนหรือทำหนังสือขออนุญาตการปลูกยางพารา และปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ควบคุมพื้นที่การปลูก ด้านนายประสิทธิ์ ชลีนานนท์ ผอ.สำนักชลประทานที่ 15 เปิดเผยว่ากรมป่าไม้ร่วมกับกรมชลประทาน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 ลงพื้นที่โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา พบแปลงปลูกป่าเสียหายเหลือเพียง 600 ไร่ รวมทั้งเสนอของบ 20 ล้านบาท ศึกษากระบวนการจัดการป่าพรุพร้อมจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาและบริหารจัดการพื้นที่ป่าพรุทั้งระบบ

”

- Click for clip>> 

[Close this window](#)

Copyright (c) 2007, [InfoQuest](#) Limited. All Rights Reserved.